

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 มีนาคม 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันดาร์จโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และร (การดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา)ศ.พ (.. ฉบับที่)างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา .ศ.พ (.. ฉบับที่) (ผู้รักษาการตามกฎหมาย)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง เพิ่มความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตที่มีลักษณะการกระทำที่เป็นกระบวนการ) (การค้าหรือธุรกิจที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ

เรื่อง มติคณะกรรมการวางแผนและกำหนดมาตรการระยะยาวในการย้ายคลังน้ำมัน เชื้อเพลิงย่านคลองเตย (.พน.กยศ)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจรรยาบรรณศ.พ (.. ฉบับที่)

- เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับที่ 2
- เรื่อง ผลการปฏิบัติงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2547)
- เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ศ.พ (. ฉบับที่)
- เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร การให้) ศ.พ (. ฉบับที่)
(สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง
- เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง ปี พ .ศ.2547 เป็นค่าจัดทำโครงการ
เมืองใหม่ จังหวัดนครนายก
- เรื่อง การจัดทำพิธีสารระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศ
- เรื่อง อนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจ)Memorandum of Understanding) ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับฝรั่งเศส
- เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐฮังการี -
- เรื่อง ผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจาะ
ตลาด
- เรื่อง บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ .ระหว่างสำนักงาน ปปง)The
National Bureau of Investigation - Money Laundering Clearing House
ประเทศฟินแลนด์(
- เรื่อง การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการความปลอดภัย
ด้านอาหาร
- เรื่อง การดำเนินการจัดที่ดินของรัฐให้ประชาชนทำกิน
- เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ
พ .ศ.2547
- เรื่อง มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ราชการ

เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนมีนาคม 2547

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

เรื่อง แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อกำหนดขึ้นผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2

เรื่อง รายงานผลการเจรจาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 3 โครงการ

เรื่อง แต่งตั้ง

ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข

ข้าราชการระดับ 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

**1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก .2134 - 2545 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่
3134 (พ .ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ .ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม :
ประสิทธิภาพพลังงาน ลงวันที่13 มิถุนายน พ .ศ.2546

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน
พ.ศ. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการกำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย
จากโรงงานเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นจากการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดค่าความเข้มข้นเพื่อแสดงสภาพปัญหากลิ่นโดยแบ่งที่ตั้งโรงงานเป็น 2 เขต
คือ เขตอุตสาหกรรม และนอกเขตอุตสาหกรรม

กำหนดจุดเก็บตัวอย่างอากาศที่มีกลิ่น 2 แห่ง คือ บริเวณรั้วภายในโรงงาน และปล่อง
ระบายอากาศของโรงงาน

ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มข้นเมื่อได้รับ
ร้องเรียนหรือเมื่อเห็นสมควร

การตรวจวัดค่าความเข้มข้น ใช้วิธีการตาม American Society for Testing and
Materials (ASTM) หรือ Japanese Industrial Standard (JIS) กำหนดหรือวิธี
อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

ให้มีคณะกรรมการทดสอบกลิ่นได้ตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. ที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่า ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีผู้ประกอบการโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล มอก./ISO 14000 หรือ มอก. 18000) เสร็จแล้ว ได้แก้ไขชื่อร่างกฎกระทรวงเป็น "ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ." และได้แก้ไขร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการโรงงานซึ่งได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลจากเดิมที่ให้สิทธิตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล เป็นให้ได้รับสิทธิพิเศษเพียงครั้งเดียวในระยะเวลา 5 ปี ตามความประสงค์ของกระทรวงอุตสาหกรรมนอกจากนี้ได้ปรับปรุงบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวง และร่างกฎกระทรวงให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมว่าโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานหรือที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การยอมรับ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการควบคุมคุณภาพของการออกใบรับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยหน่วยงานเอกชน

4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา) และร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ผู้รักษาการตามกฎหมาย)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา) และร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ผู้รักษาการตามกฎหมาย) รวม 2 ฉบับ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และเห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับประเด็นอภิปรายที่ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาจัดทำรูปแบบการเขียนกฎหมายปัจจุบันมีความแตกต่างกันในร่างกฎหมายที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเผยแพร่ไปให้หน่วยงานต่าง ๆ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วย

หลักการของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา) ที่สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไข เป็นการกำหนดให้ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้จำเลย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ซึ่งจะทำให้การดำเนินคดี ส่วน แ่งเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องนำคดีไปฟ้องเป็นคดีแพ่ง ต่างหากซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และสามารถลดความซ้ำซ้อนในการ ดำเนินคดี

5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมายฯ) ไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการผัง เมือง พ.ศ. 2518 ดังนี้

กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบเข้ามามีส่วน ร่วมในการวาง และจัดทำผังเมือง โดยแก้ไขบทนิยามคำว่า "เจ้าพนักงาน" "องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น" และคำว่า "ท้องถิ่น"

ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ให้แก้ไขคำว่า "องค์การบริหารส่วน" กรมโยธาธิการ" เป็น "สำนักผังเมือง" "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็น "ท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการ" เป็น "ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง" และ "การและผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแ และผังเมืองห่งราชอาณาจักรไทย และ กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

ปรับปรุงคณะกรรมการผังเมืองโดยเพิ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองเป็น คณะกรรมการ และแก้ไขระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 3 ปี และติดต่อกันไม่ เกิน 2 วาระ

ปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวม ระยะเวลาการใช้บังคับและ แก้ไขผังเมืองรวม โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5 มาตรา 17 มาตรา 26 เพิ่มมาตรา 26/1

กำหนดให้ผังเมืองรวมที่ประกาศใช้อยู่ มีผลใช้บังคับต่อไปมีกำหนดระยะเวลาสิบปี

6. เรื่อง เพิ่มความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตที่มีลักษณะการกระทำที่เป็นกระบวนการการค้าหรือธุรกิจที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้แก้ไขเพิ่มเติมความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตที่มีลักษณะการกระทำที่เป็นกระบวนการการค้าหรือธุรกิจที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขึ้นไปพิจารณาข่างกฎหมาย โดยเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

การเพิ่มความผิดมูลฐานตามกฎหมายดังกล่าว มีสาระสำคัญกำหนดให้ "ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตที่มีลักษณะการกระทำที่เป็นกระบวนการการค้าหรือธุรกิจที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ" เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การขอเพิ่มความผิดมูลฐานดังกล่าวจะเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม และเป็นการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

7. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้

นับจากวันเปิดโครงการจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2547 มีผู้ทำประกันภัยรวมจำนวน 432,620 ราย และมีการแจ้งจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวน 177 ราย ซึ่งโครงการได้จ่ายค่าทดแทนให้ทายาทของผู้เอาประกันภัยแล้วจำนวน 137 ราย อยู่ระหว่างการรอเอกสารจากทายาทของผู้เอาประกันภัยจำนวน 31 ราย ส่วนที่เหลือ 9 รายไม่เข้าข่ายได้รับความคุ้มครองเนื่องจากเสียชีวิตก่อนที่ความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับ

โครงการการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรซึ่งเดิมให้ความคุ้มครองเฉพาะการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในจำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท เบี้ยประกันภัย 365 บาท ได้มีการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยได้จัดให้มีการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับค่าปลงศพจาก

การเจ็บป่วย สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมจากความคุ้มครองหลัก ในวงเงิน 10,000 บาท เบี้ยประกันภัย 135 บาท ซึ่งความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้ได้เริ่มขายให้แก่ประชาชนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นมา

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดสตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี โครงการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรได้ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษสำหรับประชาชนทั่วไป ข้าราชการหรือลูกจ้าง ยกเว้น) ให้ได้รับความคุ้มครองหากเสียชีวิต (ทหารและตำรวจ ีชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน และการก่อการร้าย ซึ่งภัยต่าง ๆ เหล่านี้เดิมเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองดังกล่าวจะเพิ่มให้ทั้งสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีการซื้อประกันภัยไว้แล้ว หรือที่จะซื้อประกันภัยในอนาคตด้วย

เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการให้รวดเร็วขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงรอบการนำเสนอข้อมูล ของการรับประกันภัยจากเดิมเดือนละ 2 ครั้ง เป็นเดือนละ 3 ครั้ง ส่งผลให้การเริ่มต้นความคุ้มครองเร็วขึ้นภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยขอเอาประกันภัย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลคุ้มครอง

8. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย) รวมทั้งความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง ที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่ ตามวิธีการและอัตราที่กำหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้

ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้เสียค่าตอบแทนตามกฎหมายเดิม

9. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็น
กรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

ให้สำนักงาน ก เป็นเจ้าของเรื่องรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกฤษฎีกา .พ.
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย) ไปพิจารณาร่วมกับ (
เกี่ยวกับปัญหาการเลื่อนชั้นเงินเดือน .ร.พ.กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก
พนักงานส่วนตำบลทั้งระบบโดยให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี และไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แล้ว
นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ในระหว่างที่สำนักงาน ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาตามข้อ .พ.1 เห็น
ควรให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3
เมษายน 2544 กับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลต่อไป
แต่ให้นำโควตาการเลื่อนชั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลขนาดเล็กที่ไม่
สามารถเลื่อนชั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ชั้นได้ในจังหวัดนั้น ให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล จังหวัดพิจารณาจัดสรร โดยให้ (.อบต.ก) ามีเกณฑ์การ
ประเมินที่โปร่งใสและเป็นธรรม

สำหรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 มี
ดังนี้

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 ได้กำหนดให้นำมาใช้
บังคับกับการเลื่อนชั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลด้วย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคในทางปฏิบัติกล่าวคือ พนักงานส่วนตำบลโดยเฉพาะใน อบตขนาดเล็ก
และขนาดกลางๆ ซึ่งมีจำนวนพนักงานรวมกันไม่เกิน 9 คน ไม่สามารถเลื่อน
ชั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ชั้นได้ เนื่องจากติดขัดเรื่องโควตา ร้อยละ 15 ของจำนวน
พนักงานส่วนตำบล และเรื่องโควตาร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนพนักงานส่วน
ตำบล

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ จะส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภท
อื่น และจะเป็นภาระด้านงบประมาณของท้องถิ่น แต่เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลที่มี
ผลปฏิบัติงานดีเด่นได้มีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ชั้นได้
ควรรนำระบบโควตาที่ข้าราชการพลเรือนใช้เข้ามาใช้กับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล โดยการคำนวณโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ร้อยละ 15 ของจำนวนพนักงานส่วนตำบลทั้งหมดใน อบตขนาดเล็กที่ไม่
สามารถคำนวณโควตาได้ในจังหวัดนั้น ๆ แล้วจึงใช้หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการ
.อบต.กำหนดขึ้น และให้ก .อบต.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษตามที่ ก
จังหวัดเป็นผู้พิจารณาจัดสรรโควตาให้แก่ อบตต่าง ๆ ในจังหวัดต่อไป .

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี มีข้อสังเกต ดังนี้

3.1 หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 จะเกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติในกรณี ที่เป็น อบตขนาดเล็กและขนาดกลาง สมควร .
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้กับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นโดยการยกเว้นมติ
คณะรัฐมนตรีมิให้นำไปใช้บังคับกับพนักงานส่วนตำบล หรือใช้บังคับแต่
ยกเว้นเรื่องอัตราร้อยละของจำนวนโดยคงอร้อยละอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการ จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ ควรมีการศึกษาในภาพรวมด้วย

3.2 การนำระบบโควตาที่นำมาใช้กับพนักงานส่วนตำบลจะเป็นการเหมาะสม
และจะขัดกับอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่

10. เรื่อง มติคณะกรรมการวางแผนและกำหนดมาตรการระยะยาวในการย้าย คลังน้ำมันเชื้อเพลิงย่านคลองเตย (กยค.พน.)

คณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการวางแผนและกำหนดมาตรการระยะยาวในการย้าย
คลังน้ำมันเชื้อเพลิงย่านคลองเตย (กยค.พน.) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 ตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ดังนี้

ระยะแรก ให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณชุมชนคลองเตย และบางจาก ลดปริมาณ
การจัดเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (เฉพาะ
น้ำมันเบนซินและดีเซลของปริมาณการสำรองปัจจุบัน โดยให้นำไปจัดเก็บนอก (
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2547

ในระยะที่สอง ให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณชุมชนคลองเตยและบางจากกำหนด
แผนและรายละเอียดการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในเขต กทมเฉพาะเท่าที่จำเป็น .
โดยมิให้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย) เท่านั้น .จะต้องใช้ในเขต กทม

ทั้งนี้ ให้เสนอแผนต่อคณะกรรมการวางแผนและกำหนดมาตรการ (แต่อย่างใด ก) ระยะยาวในการย้ายคลังน้ำมันเชื้อเพลิงย่านคลองเตยยุคภายในเดือน (.พ.น. กุมภาพันธ์ 2547 โดยให้แผนดังกล่าวรองรับกับระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ในช่วงมาบตาพุด ศรีราชา ระยะทาง -67 กมระบบท่อดังกล่าวจะเชื่อมกับ . .ศ. โรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยอง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม พ 2548 เมื่อแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อไปสู่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี ดังนั้น ไม่มีความจำเป็นต้องขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือมาเก็บไว้ที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงในเขต กทมแต่อย่างใด .

กรณีการจัดตั้งศูนย์กลางการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ และศูนย์กลางการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กรมธุรกิจพลังงานนำไปศึกษาความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2547

11. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้รถบรรทุกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งมีสาระสำคัญคือ รถที่จะใช้บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ ชนิดหรือประเภทใดในลักษณะใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

12. เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับที่ 2

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับที่ 2 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้

เพื่อประเมินสถานการณ์และทราบผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ ของประเทศไทย ตามช่วงระยะเวลาที่ต้องจัดทำรายงาน

เพื่อจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ
ต่อไป

รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
กำหนดกฎหมาย มาตรการ แผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อันนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยต่อไป

13. เรื่อง ผลการปฏิบัติงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ประจำเดือนมกราคม 2547)

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการปฏิบัติงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ประจำเดือนมกราคม 2547) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 ให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในจังหวัด ปทุมธานี และเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

กระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) ได้แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี(ศต ส.จ. ปทุมธานี) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ปรากฏผลดังนี้

ศตสเพื่อเร่งรัด จับกุม ตรวจสอบผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ .จ.ปทุมธานี ได้เชิญประชุม ศตส .จ. ทุกแห่งจัดทำแผนปฏิบัติการกวาดล้างผู้ค้ายา .อ.เสพ อย่างต่อเนื่องโดยให้ ศตส เสพติดเป็นกรณีเร่งด่วน

จากผลการ Re-X-Ray ระหว่างวันที่ 27 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2547 ตาม แผนปฏิบัติการตามข้อ 1 ปรากฏว่าพบผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยจำนวน 63 ราย ได้ ดำเนินการจับกุม 41 ราย คงเหลือ 22 ราย (ในบัญชีเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรม) .อ.และศตส .จ.ปทุมธานี ได้สั่งการให้ฝ่ายปราบปรามของ ศตส .จ.ขณะนี้ ศตส ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยด่วนแล้ว

ศตสในพื้นที่เร่งปราบปรามผู้ค้ารายย่อย โดยการ .อ.ปทุมธานี ได้แจ้งให้ทุก ศตส .จ. ตรวจสอบซ้ำผู้ค้ารายย่อยที่คงเหลืออยู่ในพื้นที่ ประสานรายชื่อผู้ค้ารายย่อยกับ หน่วยงานข้างเคียงและจัดทำแผนปฏิบัติการ ตลอดจนดำเนินการกวาดล้างตาม เป้าหมาย

สำหรับพื้นที่เป้าหมายพิเศษจังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 แห่ง คือ ตลาดไท อคลอง. รัษฎบุรี .ลำลูกกา และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อ.หลวง ตลาดสี่มุมเมือง อ

ปทุมธานี ได้ประชุมปรึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนธิกำลัง .จ.นั้น ศตส
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการกวาดล้างด้วยแล้ว

ศตสปรับแนวทางการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด .จ.ได้แจ้งให้ ศตส .มท.
โดยยึดแนวยุทธศาสตร์และขั้นตอนการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
)Roadmap)ระยะที่ 3 และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ร่วมกวาด
ล้างยาเสพติดครั้งที่ 1 เพื่อดำรงความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินในการเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเน้นย้ำกวาดล้างและตรวจสอบค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมือง ชายแดน สถานศึกษา
สถานประกอบการ ที่เป็นแหล่งแพร่ระบาด เน้นหนักกลุ่มเป้าหมาย เด็กและ
เยาวชน นักเรียนนักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน รวมทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถาน/
ประกอบการ และให้รายงานผลการดำเนินการให้ทราบ

14. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ จำนวน 4 ฉบับ
ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2. ร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 3. ร่าง
พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แล้วมีมติ
ดังนี้

เห็นควรให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งรัดนำประเด็นปัญหาข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.2540 ในเรื่องการ
บังคับใช้กับองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยเร็ว

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 1. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ฉบับ)ที่ ถึงศ.พ (..3. ร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และ
กิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนัก
นายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี พ รวมศ.3 ฉบับ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยให้รอผลการพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการบังคับใช้กับองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตามข้อ 1. และ
ให้รีบประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการและรูปแบบของ
สำนักงานฯ พร้อมความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้

คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยในการส่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้แจ้งด้วยว่า เป็นร่างพระราชบัญญัติที่จำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 173 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามข้อ 4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และให้ส่งศ.พ (. . ฉบับที่) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติในข้อ 2 ประกาศใช้บังคับแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

กำหนดให้หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ในความถูกต้องและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ มีผลเป็นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ได้

กำหนดให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พิจารณาคำร้องเรียนแทนได้

กำหนดให้หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญแต่ละหน่วยงานออกกระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของตนเอง

แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนได้

แก้ไขเรื่องการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

กำหนดให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีอำนาจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญคือ เพิ่มเติม "สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ" เป็นส่วนราชการภายในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. มีสาระสำคัญ คือ โอนอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญ คือ

ยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

แบ่งแยกสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

15. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 ไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป อนึ่ง หากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาได้ ก็ให้ยกร่างเป็นพระราชกฤษฎีกา แล้วให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปได้

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ดังนี้

กำหนดให้เงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองสามารถนำมาหักลดหย่อนในการคำนวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กำหนดให้รายจ่ายในการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง เป็นรายจ่ายในการคำนวณ
กำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

16. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง ปี พ.ศ. 2547 เป็นค่าจัดทำ โครงการเมืองใหม่จังหวัดนครนายก

คณะรัฐมนตรีอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ ปี 2547 งบกลาง เป็นค่าจัดทำโครงการเมือง
ใหม่ จังหวัดนครนายก เป็นจำนวนเงิน 39,664,000 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ

กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะพัฒนาเมืองใหม่ จังหวัด
นครนายก ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2554 โดยมอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็น
หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำผังเมืองนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองได้แต่งตั้ง
คณะทำงานโครงการเมืองใหม่ จังหวัดนครนายก เพื่อทำหน้าที่กำหนดที่ตั้งและขอบเขต
พื้นที่เมืองใหม่ศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนโครงการยกยกราชการประกาศกรมโยธาธิการและผัง
เมือง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและจัดทำผัง
เมืองรวมในพื้นที่โครงการ ซึ่งคณะทำงานได้กำหนดแผนงานและงบประมาณ สำหรับ
ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

จัดทำแผนงานในภาพรวมของโครงการฯ และแผนงานในระยะที่ 1 ขั้นตอนการ
วางแผนและจัดทำผังแนวความคิดและกำหนดองค์ประกอบของโครงการ

จัดตั้งสำนักงานโครงการเมืองใหม่ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์การประสานงานให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องและ
ไม่ซ้ำซ้อนและเพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดทำผังเมืองโครงการเมืองใหม่ โดยไม่
จำเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงาน จำนวนเงิน 13,540,000 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนที่ มาตรฐาน 1:4,000 ใน
เนื้อที่ประมาณ 882 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ผังเมืองรวมชุมชนบ้านนา
จังหวัดนครนายก และผังเมืองรวมชุมชนวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวนเงิน
12,348,000 บาท และจัดทำแผนที่ด้วยวิธี LASER เพิ่มเติม โครงการเมืองใหม่
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ตั้งเมืองใหม่ในเนื้อที่ประมาณ 575 ตาราง

กิโลเมตร จำนวนเงิน 13,776,000 บาท โดยรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวนเงิน 39,664,000 บาท

17. เรื่อง การจัดทำพิธีสารระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพิธีสารระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงสาระหรือถ้อยคำในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของพิธีสารฯ ได้ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามพิธีสารดังกล่าวในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

18. เรื่อง อนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับฝรั่งเศส

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับฝรั่งเศส โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ซึ่งมีสาระสำคัญได้แก่ การเป็นหุ้นส่วนกันด้านการท่องเที่ยว การกำหนดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวในทุกสาขาวิทยาการ รวมทั้งเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ความร่วมมือในกิจกรรมการตลาด ความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างเครือข่าย การส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศทั้งสอง ทั้งนี้ กิจกรรมภายในบันทึกความเข้าใจนี้จะคำนึงถึงกฎหมายว่าด้วยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิข้างเคียงของประเทศทั้งสองด้วย

19. เรื่องการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างราชอาณาจักรไทย - สาธารณรัฐฮังการี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างราชอาณาจักรไทย - สาธารณรัฐฮังการี ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยหากจำเป็นต้องแก้ไข

ปรับปรุงบันทึกความเข้าใจ ที่มีสาระสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทย ให้
กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามหรือผู้
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ

20. เรื่อง ผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เจาะตลาด

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับ
กระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เจาะตลาด (Special Task Force - STF) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้ทำหน้าที่
เสาะหานักธุรกิจในตลาดใหม่ที่สนใจจะร่วมลงทุนในการจัดตั้ง International Trading
Firm และ Thailand Market Place ด้วย ซึ่งในการดำเนินการทั้งสองประการนั้น หน่วย
STF จะต้องได้รับข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการค้า
ระหว่างประเทศของไทย จึงเห็นสมควรแจ้งให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเจรจากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศผู้นำเข้าเพื่อขอเจรจา เช่น หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงานด้านกักกันพืชหรือสัตว์ แจ้งปัญหา ประเด็นปัญหา หรือร่วมเดินทางไปกับ
หน่วย STF กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ประสานการดำเนินการกับ
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

21. เรื่อง บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ระหว่างสำนักงาน ปปง. กับ The National Bureau of Investigation - Money Laundering Clearing House ประเทศฟินแลนด์)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระหว่างสำนักงาน ปปง.
และ The National Bureau of Investigation - Money Laundering Clearing House
ประเทศฟินแลนด์ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

22. เรื่อง การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการความ ปลอดภัยด้านอาหาร

คณะรัฐมนตรีรับทราบการใช้มาตรการรณรงค์ และมาตรการทางกฎหมายเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการความปลอดภัยด้านอาหาร ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาหารที่ผลิต และบริโภคในประเทศมีความปลอดภัยได้มาตรฐานทัดเทียมกับสากล นำไปสู่การเป็นครัวของโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนา มาตรฐานกฎหมายให้เป็นสากล 2) ด้านความเข้มแข็งในการกำกับ ดูแลให้อาหารปลอดภัย 3) ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการ 5) ด้านการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ และกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญดังนี้ คือ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหาร จะต้องไม่มีการนำเข้า หรือการกระจายเมล็ดพืช เคมีภัณฑ์ไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ลักลอบนำไปใช้ผสมอาหารสำหรับสัตว์

อาหารสด ต้องไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย และสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัย สถานที่จำหน่ายอาหารสดต้องจำหน่ายอาหารสดที่ปลอดภัย โดยจะต้องมีป้ายอาหารปลอดภัยแสดงให้ผู้บริโภคทราบ

อาหารแปรรูป ต้องมีคุณภาพ และมีเครื่องหมาย อยสถานที่ผลิตอาหารต้องผ่าน .) เกณฑ์มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี(GMP)

อาหารปรุงจำหน่าย ต้องสะอาด มีคุณภาพ ปลอดภัย และสถานที่จำหน่ายต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และต้องมีป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย)Clean Food Good Taste)

ประชาชนผู้บริโภค มีความรู้ มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการเลือกซื้อ ประกอบ ปรุงอาหาร และบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมากกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานมาเป็นลำดับ ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2546 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงเรื่องอาหารปลอดภัย กำหนดมาตรการสำคัญ 6 ข้อ เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารที่ผลิตนำเข้า และจำหน่าย มาตรฐานร้านปรุงประกอบอาหาร สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่ต้องได้ GMP และมาตรการห้ามนำเข้าสารเคมีที่มีปัญหา

2 มิถุนายน 2546 ได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

5 มิถุนายน 2546 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ

4 กันยายน 2546 กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลในเงินงบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน

180,248,432 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Food Safety ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 75 จังหวัดทั่วประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2547 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2547 ตามแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร จากงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ วงเงิน 271,862,770 บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มีดังนี้

ออกกฎหมาย กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนของสารเคมีในกลุ่มยาปฏิชีวนะ และกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ สารเร่งเนื้อแดงรวมทั้งการตรวจสอบเข้มงวด ณ ด่านนำเข้า (

ตรวจสอบอาหารที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศใน 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มอาหารสด ตรวจสอบสารปนเปื้อน 6 ชนิดในอาหารที่วางจำหน่ายในตลาดสด ได้แก่ สารเร่งเนื้อแดง สารฟอกขาว สารกันรา บอแรกซ์ ฟอรัมาลิน และสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง โดยรณรงค์ตรวจสอบอย่างจริงจังทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2546 จนถึงปัจจุบัน พบการปนเปื้อนลดลงเป็นลำดับในช่วงปี 2546 แต่เมื่อขึ้นปี 2547 กลับพบเพิ่มขึ้นในอาหารกลุ่มเสี่ยง ดังที่แสดงในตาราง

สารปนเปื้อน	สิ้น มิ.ค. 46	สิ้น มิ.ย. 46		สิ้น ส.ค. 46		สิ้น ต.ค. 46		สิ้น ธ.ค. 46		สิ้น ม.ค. 47		สิ้น ก.พ. 47	
	ร้อยละที่พบ	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละที่พบ	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละที่พบ	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละที่พบ	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละที่พบ	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละที่พบ	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละที่พบ
สารเร่งเนื้อแดง	96	1,376	15.33	1,620	13.83	1,250	10.72	1,111	10.35	639	7.36	454	16.30
สารฟอกขาว	10	8,852	9.74	10,949	3.04	4,707	3.48	4,812	1.72	3,049	0.92	3,012	3.15
สารกันรา	17.2	6,563	6.69	9,500	4.23	3,976	3.60	4,315	4.77	2,665	1.01	3,068	4.34
บอแรกซ์	42	14,528	2.32	15,162	1.29	6,880	0.55	6,695	0.69	4,489	0.36	3,859	0.75
ฟอรัมาลิน	10	5,552	3.66	6,314	2.74	3,844	1.69	3,800	1.21	2,259	1.68	2,042	2.74
ยาฆ่าแมลง	20.6	7,932	10.30	11,830	6.05	9,156	6.01	8,437	6.03	5,509	4.47	3,974	5.56

การมอบป้ายอาหารปลอดภัย ขณะนี้แบ่งจำหน่ายอาหารที่ตรวจผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 รอบจนได้รับป้ายทองแล้ว มีทั้งสิ้นประมาณ 20,000 แผง (ประมาณ 40% ของจำนวนแผงในตลาดสด 2,000 แห่งทั่วประเทศ) และมีตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์ตลาดสดนำซื้อ 137 แห่ง แบ่งออกเป็น กรุงเทพมหานคร 5 แห่ง ส่วนภูมิภาค 132 แห่ง

2. กลุ่มอาหารแปรรูป มีสถานประกอบการผลิตอาหารทั่วประเทศ 9,485 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,041 แห่ง ได้ทำการตรวจสอบ GMP ครอบคลุม 75% พบว่าผ่านเกณฑ์ 29% ส่วนภูมิภาคจำนวน 8,444 แห่ง ตรวจสอบครอบคลุม 77.6% ผ่านเกณฑ์ 56.4%

3. กลุ่มอาหารปรุงจำหน่าย มีร้านอาหารและแผงลอยทั่วประเทศ จำนวน 127,037 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานด้านสุขาภิบาล 5 ข้อ 63.3% และผ่านเกณฑ์ **"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)** ในเขตกรุงเทพมหานคร 2% ส่วนภูมิภาค 22.5%

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1. การณรงค์	
1.1 ตลาดสด กำหนดให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 5 ข้ออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และปรับปรุงสภาพตลาดให้สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล	- กระทรวงสาธารณสุข - กรุงเทพมหานคร - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - ภาคเอกชน
1.2 จัดตั้งกลุ่ม อย่น้อยในโรงเรียนมัธยม และ . ประถมขยายโอกาสประมาณ 10,256 แห่ง	- กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงศึกษาธิการ
1.3 การจัดมหกรรมอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด เขต และประเทศ	- กระทรวงสาธารณสุข - ผู้ว่าราชการจังหวัด
1.4 การสร้างกระแสทางสื่อสารมวลชนให้ผู้บริโภค ผู้ผลิต ตระหนัก และเร่งรัดการออกเครื่องหมายรับรองของทางราชการให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเลือกบริโภค	- กระทรวงสาธารณสุข - ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง	
2.1 การนำเข้าอาหารและปัจจัยการผลิต - พระราชบัญญัติอาหาร (พ.ศ. 2522) - พระราชบัญญัติยา (พ.ศ. 2510) - พระราชบัญญัติศุลกากร (พ.ศ. 2469) - พระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและนำเข้ามาใน	- กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงพาณิชย์ - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงการคลัง - องค์การปกครองส่วน

ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (พ.ศ. 2522) - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (พ.ศ. 2535) - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด	ท้องถิ่น
2.2 การผลิตอาหาร - ฟาร์ม - โรงฆ่าสัตว์ - สถานที่ผลิตอาหาร	- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงสาธารณสุข
2.3 ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย - พระราชบัญญัติสาธารณสุข (พ.ศ. 2535) - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522)	- กระทรวงมหาดไทย - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงสาธารณสุข - คณะกรรมการแห่งชาติด้านอาหาร
3. การติดตามประเมินผลภาพรวมความปลอดภัยด้านอาหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง	

23. เรื่อง การดำเนินการจัดที่ดินของรัฐให้ประชาชนทำกิน

คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการดำเนินการจัดที่ดินของรัฐให้ประชาชนทำกิน และเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) ประธานกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเสนอ ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และคณะกรรมการฝ่าย (.ชดจ.กอ) Supply Side

1.1 ให้คณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (.ชดจ.กอ) และคณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่ดินของรัฐด้านอุปทาน (Supply Side) ให้ประชาชนทำกินส่งมอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย ตามคำสั่ง ศตจ . ที่2/2546 ดำเนินการต่อไป

1.2 ให้คณะอนุกรรมการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย มีอำนาจครอบคลุมถึงอำนาจหน้าที่ของ กอและ .ชดจ.

) คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่ดินของรัฐด้านอุปทาน(Supply Side) ด้วย เพื่อให้สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 ต่อไป

1.3 อำนาจหน้าที่ของ กอและคณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่ดินของรัฐด้าน .ชดจ.) อุปทานSupply Side) ให้ประชาชนทำกิน ในขั้นตอนการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย ตามคำสั่ง ศตจ ที่ .2/2546

คณะกรรมการฝ่าย Demand Side ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ใกล้แล้วเสร็จต่อไป หรือส่งมอบ อำนาจหน้าที่ให้ ศตจเห็นสมควร .ศตจ.ที่ ผอ .และคณะกรรมการของ ศตจ .

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ใน ศตจ.

คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่ดินของรัฐด้านอุปทาน (Supply Side) ให้ประชาชนทำกิน รายงานว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายโดยรวมข้อมูลที่ดินที่จะจัดหาของ หน่วยงานของรัฐทั้ง 6 หน่วย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ที่ดินที่สามารถดำเนินการได้ทันที จำนวน 25.24 ล้านไร่ 1) ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 5.79 ล้านไร่ 2) ที่ราชพัสดุ 1 ล้านไร่ 3) ที่ ส .ก.ป.16.98 ล้านไร่ 4) ที่นิคมสหกรณ์ 1.5 ล้านไร่

ที่ดินที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม เช่น เจรจาทวิธีกระจายสิทธิหรือฟ้องร้องดำเนินคดี จำนวน 3.65 ล้านไร่ 1) ที่ป่าไม้ถาวร 1.7 ล้านไร่ 2) ที่ ส .ก.ป.0.8 ล้านไร่ 3) ที่ นิคมสร้างตนเอง 0.15 ล้านไร่ 4) ที่สาธารณประโยชน์ 1 ล้านไร่

คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่ดินของรัฐด้านอุปทาน (Supply Side) ได้ร่วมจัดทำ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีจำนวนเนื้อที่ทั้งสิ้น 28.89 ล้านไร่ โดยสามารถจำแนก เนื้อที่เป็นรายจังหวัด และแผนงบประมาณ (Budgeting) ในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการเป็นจำนวนเงิน 4,864,636,840 บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว

24. เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงบประมาณรายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ 2547 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2547 ดังนี้

ภาพรวม การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2547) มีจำนวนทั้งสิ้น 900,478.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.6 ของวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,028,000 ล้านบาท โดยการจัดสรรงบประมาณสำหรับรายจ่ายลงทุน มีจำนวน 156,308.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.6 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำมีจำนวน 744,169.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.3 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

งบรายจ่าย จากการจัดสรรงบประมาณจำนวนรวมทั้งสิ้น 900,478.3 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวงเงินจำแนกตามงบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีการจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแล้วเกินกว่าจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวนร้อยละ 0.2 เนื่องจากมีการโอนงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จากงบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายในงบบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณจริง สำหรับงบรายจ่ายที่มีการจัดสรรให้ต่ำสุด ได้แก่ งบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน จัดสรรให้ร้อยละ 66.8 และร้อยละ 77.4 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	จัดสรรงบประมาณ	ร้อยละของงบรายจ่าย
งบบุคลากร	307,664.8	100.2
งบดำเนินงาน	89,694.8	96.7
งบลงทุน	88,466.7	77.4
งบเงินอุดหนุน	223,550.8	98.1
งบรายจ่ายอื่น	191,101.2	66.8
รวม (ล้านบาท)	900,478.3	87.6

ในระดับกระทรวง กระทรวงที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวนร้อยละ 99.9 และร้อยละ 99.5 และสำหรับการจัดสรรงบประมาณในลำดับต่ำสุด ได้แก่ กระทรวงการคลัง และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จำนวนร้อยละ 54.0 และร้อยละ 79.0 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามลำดับ

ในระดับกรม กรมที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุดเต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 106 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

25. เรื่อง มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ ตามมติคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ทั้ง 5 ข้อ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ ทั้งนี้ ให้ถือว่า จำนวนข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลำดับต่ำสุดร้อยละ 5 นั้น เป็นเป้าหมายโดยประมาณ ซึ่งจำนวนของข้าราชการที่จะเข้าร่วมตามมาตรการนี้ ของแต่ละส่วนราชการ จะต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของการประเมินผล การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการเอง สำหรับกรณีผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพขทางกายและสุขภาพทางจิต ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาความเหมาะสมและจำเป็นในการให้ออกจากราชการได้เป็นราย ๆ ไป โดยให้นำผลการตรวจสุขภาพอย่างเป็นทางการของแพทย์เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยให้แยกออกจากกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลำดับต่ำสุดร้อยละ 5 ของจำนวนข้าราชการทั้งหมดในส่วนราชการ

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้

กำหนดให้ อ.ม.ก.กรม หรือ อ.พ.ก.ส่วนราชการที่ทำหน้าที่ อ.พ.ก.กรม หรือ อ.พ.ก.มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของหน่วยงานขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพแล้วแต่กรณี ทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในลำดับต่ำสุดร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงการจัดลำดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในลำดับต่ำสุดร้อยละ 5 จากเดิมที่มีการจัดลำดับ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นให้มีการจัดลำดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในลำดับต่ำสุดร้อยละ 5 เพียง 1 ครั้ง ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน -30 กันยายน 2547) เท่านั้น และให้ข้าราชการที่อยู่ในลำดับต่ำสุดร้อยละ 5 จัดทำคำร้องขอการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2547- 31 มีนาคม 2548) ซึ่งหากผลการประเมินของข้าราชการดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านการประเมินตามที่กำหนดให้ข้าราชการสามารถอยู่ปฏิบัติงานต่อไปได้ แต่หากข้าราชการดังกล่าวไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้ส่วนราชการพิจารณาให้ออกจากราชการ

เปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายเงินก่อนจากเดิมที่มีการจ่ายเงินก่อน 2 ครั้ง คือในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน -30 กันยายน 2547) โดยจ่ายในอัตรา 7-12 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย (ไม่รวมเงินปี)ระจำตำแหน่งและใน (

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่2 (1 ตุลาคม 2547-31 มีนาคม 2548) โดยจ่ายในอัตรา 6 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย (ไม่รวมเงินประจำตำแหน่ง) เป็น ให้เบิกจ่ายเงินก่อนเพียง1 ครั้ง ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ในอัตรา 8 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย (ไม่รวมเงินประจำตำแหน่ง)

กำหนดให้ข้าราชการสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่อ อภทรวงพิจารณาให้ได้อย่างดีก่อนวันที่.พ.ก.กระทรวง และให้ อ.พ.ก. ข้าราชการต้องออกจากราชการ

ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการที่ 3 เสนอคณะกรรมการ มาตรการพัฒนา และบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และรายงานให้ คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

26. เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนมีนาคม 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ประจำเดือนมีนาคม 2547 สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

ดัชนีอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2547-133.58 เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2547 (133.22) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน)117.20)

อัตราการใช้จ่ายการลงทุนผลิตเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 =62.37 เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม 2547 (61.75) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน)54.26)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2547 ได้แก่ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เหล็กผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์ การผลิต เครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ การแปรรูปผลไม้และผัก และอิเล็กทรอนิกส์

ดัชนีผลผลิตที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2547 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การผลิตน้ำตาลการผลิตเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ยาง และอาหารสัตว์สำเร็จรูป

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2547 ร้อยละ 0.22 เป็น ผลมาจากการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม

อุตสาหกรรมอาหารมีมูลค่าการผลิตและการส่งออกที่ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก

อุตสาหกรรมแฟชั่น มีแนวโน้มจะขยายตัวทั้งการผลิตและการส่งออก โดยรัฐบาลมีกิจกรรมสนับสนุนจากโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น อย่างต่อเนื่อง

การผลิตยานยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการผลิตมากกว่าแผนการผลิตที่วางไว้เดิม เพราะความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึ้น อันเนื่องจากการส่งเสริมการจำหน่ายของค่ายยานยนต์

การเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กเดือน ก.ค.มี - .พ.47 ค่อนข้างคงที่หลังจากที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี

27. เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะรัฐมนตรีรับทราบ เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 43/2547 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2547 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 44/2547 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2547 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย นั้น

โดยที่นโยบายบางเรื่องมีความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นเรื่องคาบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีส่วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับราชการของกระทรวงมหาดไทยอยู่หลายเรื่อง ดังนั้น เพื่อให้การประสานงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินไปด้วยความราบรื่น จึงเห็นควรมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม ดังนี้

ให้รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล (ร้อยตำรวจเอก ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์) นโยบายสั่งการและติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดระเบียบสังคมทั่วประเทศ และเรื่องการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในการดำเนินการดังกล่าวให้มีอำนาจเรียกประชุมและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรายงานเรื่องต่างๆ ให้ทราบ ตลอดจนจัดให้มีการติดตามผลและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม

และการจรรยา โดยหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถในการติดตามผลและประเมินผลเพื่อทราบผลการปฏิบัติและปรับปรุงการแก้ไขปัญหาต่อไป

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว ตลอดจนขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเรื่องต่างๆ ให้ทราบ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจักได้เสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับการบริหารราชการฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป

28. เรื่อง แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แนวทางการดำเนินงานกรณีในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ดังนี้

รายการที่เห็นควรผ่อนผันถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 2547) ประกอบด้วย

- 1) รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนสิ้นไตรมาสที่ 2
- 2) รายการที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการเอง ได้แก่ งานที่ต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาหรือฤดูกาล
- 3) รายการที่มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากปัจจัยภายนอก หรือรายการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่น
- 4) รายการที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับจัดสรรงบประมาณในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และหรือส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทำ/แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้างหลังไตรมาสที่ 2 ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนฯ แล้ว
- 5) รายการที่หน่วยงานสังกัดส่วนราชการส่วนกลางแต่มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคหรือส่วนราชการในภูมิภาคได้รับการโอนจัดสรรเงินประจำงวดจาก

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจส่วนกลางล่าช้า จนไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้
ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2

รายการที่เห็นควรผ่อนผันถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2547 ประกอบด้วย

- 1) งบอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ)16,500 ล้านบาท(
- 3) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ)59,000 ล้านบาท(

อนึ่ง กระทรวงการคลังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการโอนจัดสรรเงินประจำงวดให้หน่วยงานในภูมิภาคล่าช้า นั้น เห็นสมควรกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งโอนเงินประจำงวดให้หน่วยงานในภูมิภาคโดยเร็ว และให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาประสิทธิภาพของหัวหน้าส่วนราชการ

เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ กระทรวงการคลังได้รับรายงานจากคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ที่กระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นประธาน ดังนี้

ผลการก่อนนี้ผูกพันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2547 จากการติดตามรวบรวมข้อมูลการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ที่ได้รับรายงานจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจำนวน 94,200 ล้านบาท ปรากฏว่าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถก่อนนี้ผูกพันได้แล้วจำนวน 20,115 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.35 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับรายงานจำนวน 94,200 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2547 สรุปได้ดังนี้

- 2.1 ปัญหาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น 1) รอรูปแบบรายการและการกำหนดคุณลักษณะ รวมทั้งแบบแปลนจากส่วนราชการส่วนกลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 2) มีการแก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์แบบแปลน หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 3) ส่วนราชการส่วนกลางโอนจัดสรรเงินประจำงวดไปให้หน่วยงานในภูมิภาคล่าช้า

- 2.2 งานที่ส่วนราชการดำเนินการเอง ซึ่งการดำเนินการขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหรือฤดูกาล
- 2.3 ปัจจัยภายนอก เช่น โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญและมีขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 2) การขอความเห็นชอบด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) รอกการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) ได้รับความจัดสรรงบประมาณในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้ไม่สามารถเตรียมการดำเนินงานได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
- 2.4 งบอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งอยู่ระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ต้องรอเปิดประชุมสภาเพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณก่อน
- 2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ)16,500 ล้านบาทซึ่งโครงการผ่านการอนุมัติ (จากคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน และงบกลางฯ)59,000 ล้านบาทตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (.ศ.ประจำปีงบประมาณ พ2547 ซึ่งโครงการจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะดำเนินการ

29. เรื่อง รายงานผลการเจรจาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 3 โครงการ

คณะรัฐมนตรีพิจารณารายงานผลการเจรจาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำและปรับปรุงถนน T2 ในนครหลวงเวียงจันทน์ 2) โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต และ 3) โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ตามคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาล สปป.ลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมีมติดังนี้

ให้ความเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 3 โครงการ โดยมีวงเงิน 800 ล้านบาท ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้แทนไทย ได้เจรจากับ ผู้แทน สปป ลาว เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2547

อนุมัติให้ใช้ร่างสัญญาในการให้ความช่วยเหลือในโครงการห้วยโก๋นปาก-เมืองเงิน/แบ่ง เป็นแบบอย่างในการจัดทำสัญญาให้ความช่วยเหลือทั้งสามโครงการ

ดังกล่าว เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สำหรับโครงการพื้นฐานทั้งสามดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากร่างสัญญาในการให้ความช่วยเหลือในโครงการห้วยโกนปกแบ่ง เป็นสัญญาที่ผ่าน-เมืองเงิน/ ความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดแล้ว

อนุมัติให้กระทรวงการคลังรับการจัดสรรงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้าง ศักยภาพการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ปี 2547 จำนวน 240 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเร่ง ดำเนินการบางส่วนในช่วงแรก เนื่องจากโครงการทั้งสามมิได้ตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2547 ไว้

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีฯ มอบอำนาจให้เป็นผู้ลง นามในร่างสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว

30. เรื่อง แต่งตั้ง

1. ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ให้แต่งตั้ง นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ ศานติ ผู้อำนวยการสถาบัน(นายแพทย์ 9 บส.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 10 วช. ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2546 เป็นต้น ไป สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการ ดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

2. ข้าราชการระดับ 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้การแต่งตั้งข้าราชการ ระดับ 10 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

นายชัยรัตน์ ชุมศรี รองเลขาธิการ นักบริหาร)9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ ดำรงผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะว่างลงในวันที่ 1 เมษายน 2547

นายวรเวทย์ ธำรงธัญลักษณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักบริหาร)10) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ นัก บริหาร)10) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นายอำพน กิตติอำพน ผู้อำนวยการ นักบริหาร)10) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงกระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการต่อไป

ที่มา : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี